
 

 

133. löggjafarþing 2006�2007.
Þskj. 148 �  148. mál.

Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um hjúkrunarheimili og öldrunarþjónustu.

Frá Björgvini G. Sigurðssyni.

1. Hver er áætlaður kostnaður við að mæta þörfinni fyrir hjúkrunarrými á landinu öllu?
2. Hversu mörg rými á landinu öllu er um að ræða?
3. Hve margir aldraðir eru á dvalarheimilum annars vegar og hjúkrunarheimilum hins

vegar? 
4. Hve margir deila herbergi með öðrum, ef hjón eða sambýlisfólk er frátalið, og hve

margir eru í einkaherbergjum? 


